

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จากการปฏิบัติงานที่ บริษัท โอ เวีย ทรี จำกัด เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานที่ได้รับมาส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ ออกแบบ ตัดต่องานในโฆษณาต่างๆ รวมถึงการรับบริฟจาก AE การทำงานให้ลูกค้าพึงพอใจ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานในบริษัท การทำงานแบบนี้สร้างประสบการณ์ให้กับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการตรงต่อเวลา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเอง

ดังนั้นการที่ได้มาฝึกงานสหกิจในครั้งนี้มันเราควรตั้งใจและให้ความสำคัญกับงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้เราได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เราได้ขาดไป ได้นำประโยชน์จากการฝึกงานมาใช้ในชีวิตหลังการเรียนจบ ได้ทราบว่าตัวเรานั้นเหมาะกับงานแบบนี้หรือไม่ ได้นำความรู้และความสามารถด้านครีเอทีฟ ไปใช้ประกอบในการทำงาน และในอนาคตหากไม่ได้ทำงานในสายนี้ แต่เชื่อว่าการประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้จะช่วยให้เราทำงานในด้านอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน เพราะด้วยคำปรึกษา คำติชมจากพี่ๆ ในที่ฝึกงาน จะช่วยให้ปรับปรุงตัวเอง และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้แน่นอน

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานในแรกเริ่ม คือ ในบางครั้งเราทำงานได้ล่าช้า และยังไม่เข้าใจในเนื้อหาต่างๆ จากการรับบริฟในที่ประชุม การทำงานกันเป็นองค์กรต้องทำงานกับคนหมู่มาก ซึ่งเรายังขาดประสบการณ์ในด้านนี้ ดังนั้นในส่วนนี้เราต้องพยายามเข้าหารุ่นพี่ ขอคำปรึกษาเพื่อปรับตัว โดยการเข้าประชุม การรับบริฟ การรับฟังคำปรึกษาจากรุ่นพี่ได้สอนวิธีคิดและ การทำงานให้กับเรา

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจ

5.2.1 ในการคิดงานหรือคิดตัวโฆษณาต่างๆ ในบางครั้งเราอาจตีความหมายให้กับฝ่าย AE(บริหารงานลูกค้า) ได้ไม่เข้าใจในความหมายและเนื้อหาของตัวโฆษณา ในการหาตัวอย่างงาน(Reference) นั้นสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสองฝ่าย ข้อเสนอแนะก็คือ การหาตัวอย่างงาน(Reference) ให้ตรงกับเนื้อหาของงานนั้นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น

5.2.2 ในการปฏิบัติงานในบางครั้งยังไม่ชำนาญเครื่องมือในโปรแกรมมากนักจึงส่งผลให้การทำงานล่าช้า จึงต้องมีการปรึกษากับทางพนักงานที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันกับระยะเวลาในการส่งงาน ข้อเสนอแนะก็คือ การศึกษาเครื่องมือและวิธีการใช้งานของโปรแกรมเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานจริงได้

5.2.3 ขาดประสบการณ์ในการทำงานจริงในองค์กรซึ่งทำงานกันเป็นทีม จึงทำให้ในบางครั้งเรากับทีมอื่นไม่เข้าใจกันภายใต้หัวข้อโฆษณา จึงบางครั้งเราทำงานแตกต่างไปจากโจทย์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะคือ เราควรขอคำปรึกษา และข้อเสนอแนะจากรุ่นพี่ในทีมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน